



## วิเคราะห์ราคาทองคำ



### ติดตามถ้อยแถลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในภาคเช้าที่ 1,278.90 USD/toz เคลื่อนไหวในกรอบราคาแคบๆ ระหว่าง 1,277.06- 1,282.14 USD/toz ภาพการเคลื่อนไหวเริ่มทรงตัวแกว่งตัวออกข้างในกรอบแคบๆ ระหว่างวัน โดยเราคาดว่านักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มปรับสถานะการลงทุนและขายทำกำไรบางส่วนหลังราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากและต่อเนื่องตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักลงทุนบางส่วนปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับความเสี่ยงจากที่อาจเกิดขึ้นจากถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษในคำคินนี้และถ้อยแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินประเทศเศรษฐกิจหลักรวมทั้งการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์สำหรับการซื้อขายระหว่างวันในวันนี้ปัจจัยเดิมๆ อย่างตึงเครียดทางการเมืองระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ เริ่มทรงตัวในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม ทำให้นักลงทุนบางส่วนยังไม่ตัดสินใจที่จะเปิด/ปิด หรือปรับเพิ่ม/ลดสถานะการลงทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรามองว่าสำหรับปัจจัยที่มีแนวโน้มจะกำหนดทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์(คินนี้และคินพรุ่ง) เราค่อนข้างให้น้ำหนักประเด็นการเลือกตั้งฝรั่งเศสในรอบแรกซึ่งอะไรก็อาจเกิดขึ้นได้ อาจมีการพลิกโผเกิดขึ้นเหมือนกรณีการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่เพิ่งผ่านไปก็เป็นได้ซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองคำในรอบ 1-2 อาทิตย์นี้

แนะนำ เปิดสถานะในกรอบราคา, ติดตามถ้อยแถลงต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ฝ่ายวิจัย 02-618-0626 ณัฐที่ จุฑาวรากุล เลขทะเบียน 039588 ธีรวัจ ศิริสุคนธ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์ ดนวรรณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิเคราะห์

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือชี้แนะให้ซื้อขายแต่อย่างใด ซึ่งรายงานนี้จัดทำด้วยความเห็นส่วนตัวประกอบกับแหล่งข้อมูลที่เราเห็นว่ามีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ และผู้จัดทำ ไม่รับรองต่อการนำเอาข้อความในเอกสารนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บทความดังกล่าวเป็นแนวคิดของผู้จัดทำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน



## หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ

- **บอนด์ยีลด์พุ่งขึ้นขณะนักลงทุนรอดูการเลือกตั้งฝรั่งเศส:** ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันพุธขณะที่เทรดเดอร์รอปัจจัยกระตุ้นทิศทางใหม่ หลังจากการพุ่งขึ้นเมื่อวันอังคารทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนจากความวิตกเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้น ทั้งนี้ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ปิดลดลง 08/32 ที่ 100-13/32 โดยมีผลตอบแทน 2.205% ส่วนราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปิดลดลง 15/32 ที่ 100-13/32 โดยมีผลตอบแทน 2.205%
- **ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์:** ค่าเงินดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นในวันพุธหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญๆ อันเป็นผลจากการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ และความวิตกเกี่ยวกับความสามารถของประธานาธิบดีทรัมป์ในการกระตุ้นด้านการคลัง ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งวัดค่าดอลลาร์ เมื่อเทียบกับตะกั่ว 6 สกุลเงินสำคัญปรับตัวขึ้น 0.31% สู่อันดับ 99.81 จุด หลังร่วงลงในวันอังคารสู่ระดับ 99.465 จุด ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.
- **ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงกว่า 3.8% จากตัวเลขสต็อกน้ำมัน:** ราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้า NYMEX ดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ หลังจากสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐฯพุ่งขึ้นสูงเกินคาดการณ์และปริมาณการผลิตน้ำมันดิบภายในสหรัฐฯ ทะยานขึ้น โดย ปัจจัยนี้บดบังการปรับลดปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบส่งมอบเดือน พ.ค. ดิ่งลง 1.97 ดอลลาร์ หรือ 3.8 % มาปิดตลาดที่ 50.44 USD/bbl
- **ราคาทองคำร่วงลงขณะดอลลาร์แข็งค่าขึ้น:** ราคาทองคำสปอตที่ตลาดสหรัฐฯ ดิ่งลง 10.35 ดอลลาร์ สู่ 1,278.91 USD/toz ในช่วงท้ายตลาดวันพุธ ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและตลาดหุ้นบางแห่งปรับขึ้น อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความขัดแย้งในเกาหลีเหนือ, การเลือกตั้งในฝรั่งเศสและการเลือกตั้งในอังกฤษ ทั้งนี้ ราคาทองคำส่งมอบเดือน มิ.ย.ที่ตลาด COMEX ปิดร่วงลง 10.70 ดอลลาร์ ที่ 1,283.40 USD/toz

ที่มา: Reuters

## ประเด็นที่ต้องติดตาม:

- ถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ 22.30น.ค่าคืนนี้
- ถ้อยแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินประเทศเศรษฐกิจหลักและการประชุม IMF ช่วงปลายสัปดาห์

## Economic Calendar

Date	Imp act	Time	Index	Forecast	ผลกระทบต่อทอง	
					บวก	ลบ
20 เม.ย.	3	19:30	ดัชนีการสำรวจภาคการผลิตของฟิลาเดเฟีย เดือน เม.ย.	25.6	<19	>31
	3	19:30	จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์	241K	>258K	<235K
	1	21:00	ดัชนีชี้ราคาจาก CB เดือน มี.ค. m/m	0.2%	<-0.6%	>0.7%